



Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Toàn thể Nhân dân thành phố Hải Phòng thân yêu!

Những ngày qua, Hải Phòng cùng với một số tỉnh, thành phố phía Bắc phải chịu sự tàn phá của bão số 3 (siêu bão Yagi), là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Mặc dù, cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thành phố quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão, nhưng khi đổ bộ vào Thành phố, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng và mong các nạn nhân bị thương sớm hồi phục sức khỏe; bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, thiệt hại về tài sản của Nhân dân và doanh nghiệp.

Thưa toàn thể Nhân dân,

Thật cảm động biết bao khi chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Thành phố chung sức, đồng lòng, triệu người như một, không quản ngại mưa to, gió lớn, nguy hiểm, lao mình vào tâm bão để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; hàng chục nghìn người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ xuống cấp, bà con sinh sống vùng trũng thấp, các tàu, thuyền... đã được di chuyển tới nơi an toàn, được chăm lo có thể chưa đầy đủ về vật chất nhưng chắc chắn rất ấm áp tình người. Điều đó cho thấy, trong nguy nan, truyền thống đoàn kết, bản lĩnh vượt khó của người Hải Phòng lại càng kiên cường, tỏa sáng. Nhờ vậy, thiệt hại do cơn bão số 3 đã được giảm thiểu ở mức thấp nhất.

Trong thời điểm khó khăn này, Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tinh thần “tương thân, tương ái”, biến tình yêu Hải Phòng thành sức mạnh, chung tay, sẻ chia, hỗ trợ, động viên lẫn nhau khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra nhằm nhanh chóng đưa Thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Trong tinh thần đó, Tôi tin tưởng rằng, sau khi cơn bão qua đi, Hải Phòng sẽ phát triển rực rỡ, trở thành thành phố hiện đại, văn minh và bền vững./.

Thân ái,

Lê Tiến Châu

**Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng**